

ระเบียบว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565	แก้ไขใหม่เป็น	เหตุผลในการแก้ไข
<p>ข้อ 5. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยวิธีการเปิดเผย</p> <p>ในการเลือกตั้งเพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสหกรณ์ที่มีสถานะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ รวมถึงมีตัวแทนของสมาชิกในทุกภาคส่วนตามความในวรรคแรก โดยกรรมการดำเนินการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด ตามองค์ประกอบดังนี้</p> <p>5.1 ผู้แทนกลุ่มงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวนสี่คน</p>	<p>ข้อความเดิม</p> <p>ในการเลือกตั้งเพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการตามความในวรรคแรกที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสหกรณ์ที่มีสถานะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ รวมถึงมีตัวแทนของสมาชิกในทุกภาคส่วน ให้มีคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ขึ้นมาคณะหนึ่ง ดำเนินการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยกรรมการดำเนินการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานสหกรณ์ ทั้งนี้ การกำหนดคุณวุฒิด้านอื่นต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด ตามองค์ประกอบดังนี้</p> <p>ข้อความเดิม</p>	<p>เพิ่มคุณวุฒิด้านอื่นที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานสหกรณ์ เนื่องจากในแต่ละปี สอ.มช อาจต้องการกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่มีความจำเป็น เช่น ในด้านการลงทุน กฎหมาย เป็นต้น</p>
<p>5.2 ผู้แทนกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ ให้สรรหาจากสมาชิกที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน จำนวนสี่คน</p>	<p>5.2 ผู้แทนกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ ให้สรรหาจากสมาชิกที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานสหกรณ์ ทั้งนี้การกำหนดคุณวุฒิด้านอื่นต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด จำนวนสี่คน</p>	<p>เพิ่มคุณวุฒิด้านอื่นที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานสหกรณ์ เนื่องจากในแต่ละปี สอ.มช อาจต้องการกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่มีความจำเป็น เช่น ในด้านการลงทุน กฎหมาย เป็นต้น</p>
<p>5.3 ผู้แทนกลุ่มสมาชิกจากส่วนงาน จำนวนเจ็ดคน</p>	<p>ข้อความเดิม</p>	